



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่บ้านลำนารวย หมู่ที่ ๘ ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่ได้มีการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรไว้ โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๕/๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ข้อ ๑๑) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านและร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สรุปได้ดังนี้

๑. การดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ข้อ ๑๑) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านและร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยได้ประกาศลงในเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของสำนักนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และปิดประกาศ ณ ส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอบึงสามพัน และสถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

๒. ขั้นตอนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการ และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อยู่รอบบริเวณโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ และอำเภอบึงสามพัน ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการ โดยการจัดให้มีการรับฟังคำชี้แจงโครงการก่อน และดำเนินการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามลำดับ

วิธีการจัดการ สำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น โดยการจัดให้มีการลงทะเบียนและรับเอกสารซึ่งประกอบไปด้วย แผ่นพับข้อมูลรายละเอียดโครงการ เอกสารข้อมูลแสดงพื้นที่ก่อสร้าง และองค์ประกอบของส่วนต่างๆ ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดขยะชุมชน จากนั้นเป็นการนำเสนอโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ สารสำคัญของโครงการ สถานที่ดำเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการและงบประมาณ รวมถึงการนำเสนอรายละเอียดการออกแบบทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม จากบริษัท คิวบิค สเปส จำกัด และหลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลรายละเอียด ข้อเสนอ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ และมีแบบสอบถามสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย

๓. การรับฟังคำชี้แจงโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดให้มีการรับฟังคำชี้แจงโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่รอบพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ บ้านลำน้ำรวก หมู่ที่ ๘ ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารเทศบาลเมืองผู้บริหารเทศบาลตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอบึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร รอบโครงการก่อสร้าง รวมจำนวน ๑๑๒ คน

๔. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมรับฟังคำชี้แจงความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้านและร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๒๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๔๗๙ คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ และอำเภอบึงสามพัน ผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่รัศมี ๕ กิโลเมตร รอบโครงการก่อสร้าง

๕. สรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๕.๑ การประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากได้นำเสนอผลการศึกษาแล้ว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโครงการอย่างครบถ้วน และเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ จึงได้เปิดให้มีการซักถามและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

- ๑) ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามปัญหา ข้อเสนอในเรื่องปัญหากลิ่นของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ปัญหาความปลอดภัยในการสะสมของก๊าซในบ่อฝังขยะ ปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากน้ำชะขยะมูลฝอยสูบน้ำบาดาลและการจัดการน้ำฝนภายในศูนย์กำจัดขยะ ปัญหาของการพังกระจายของขยะมูลฝอยและควันท่อ ปัญหาของดินที่ใช้ในการฝังกลบขยะ ปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเผาทิ้งอ้อยรอบบริเวณโครงการซึ่งมีก๊าซที่เกิดจากการฝังกลบขยะมูลฝอย

๕.๒ สรุปผลการแสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถาม

จากการวิเคราะห์แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งได้รวบรวมจากผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นทั้งสิ้น ๒๕๑ ชุด สรุปได้ดังนี้

๑) ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับแนวทางการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๗ มีผู้ไม่เห็นด้วย ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ ผู้ไม่แสดงความคิดเห็น ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ และผู้ที่ไม่กรอกข้อมูล ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๔

๒) ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยในการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในเขตบริเวณพื้นที่บ้านลำนารวย หมู่ที่ ๘ ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๖ ผู้ไม่เห็นด้วย ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ และผู้ไม่แสดงความคิดเห็น ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๔

๓) ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผลกระทบทางลบที่เกิดจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ๓ อันดับแรก คือ ปัญหาด้านกลิ่น ปัญหาคุณภาพอากาศและฝุ่นละออง ปัญหาการระบายน้ำ

๔) ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผลกระทบทางบวกที่เกิดจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ๓ อันดับแรก คือ มีรูปแบบการจัดการขยะที่เป็นระบบในพื้นที่ มีปัญหาการหมักขยะเพื่อการเกษตรและปริมาณขยะลดน้อยลง

๕) ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร มีประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่จำนวน ๑๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๙ เห็นว่าไม่มีประโยชน์จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘ และไม่แสดงความคิดเห็น ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายอัครเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์